

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๘/๗๒๗๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย และการปรับสถานะสถานทำการทางกงสุลจากสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย เป็นสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย

เรียน ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๐๕๐๘/๓๑๖

ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒. ประวัติ นายสเตยิปัน ชูริช

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. แต่งตั้ง นายสเตยิปัน ชูริช (Mr. Stjepan Ćurić) ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมสาธารณรัฐโครเอเชีย สืบแทน นายอะลอยซีเย ปฟิโลวิช (Mr. Alojzije Pavlovic) กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

๒. ปรับสถานะสถานทำการทางกงสุลจาก สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย เป็น สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสาธารณรัฐโครเอเชีย

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้ง นายสเตยิปัน ชูริช ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นการสนับสนุนกลไกการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียในมิติต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ยังการให้บริการด้านกงสุลและการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ชาวไทยที่พำนักในสาธารณรัฐโครเอเชีย รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแนวโน้มเดินทางไปสาธารณรัฐโครเอเชียมากขึ้น ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบไว้ขึ้นหนึ่งก่อน และเมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งร่างสัญญาบัตรตราตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ดังกล่าวมาเพื่อขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ขอให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น พร้อมกันกับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายร่างสัญญาบัตรตราตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๒ (กรณีการ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๒

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th